

ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Bài 2: Đảng viên gương mẫu làm theo gương Bác

Thời gian qua, Thành ủy Cần Thơ và các cấp ủy đảng trong thành phố luôn chú trọng gắn việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 03) với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (NQTW4). Đi đôi với tăng cường tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến về tư tưởng, các cấp ủy đảng cũng đã tập trung thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó, các cấp ủy đảng đã chấn chỉnh, khắc phục nhiều khuyết điểm, tạo sự chuyển biến trên các lĩnh vực; xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác...

* QUYẾT TÂM XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VỪA HỒNG, VỪA CHUYÊN

Với quyết tâm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 đạt kết quả cao, tháng 10-2011, Thành ủy Cần Thơ đã xây dựng Kế hoạch số 09-KH/TU về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến 2015”. Song song với tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 03, cũng như các chủ đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đảng đã xây dựng kế hoạch thực hiện, thành lập bộ phận giúp việc; ban hành quy chế làm việc; hướng dẫn về bộ máy và quy chế làm việc của bộ phận giúp việc cấp ủy các cấp...



Những tổ chức đảng và đảng viên có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2 năm (2011-2012) được Thành ủy tuyên dương. Trong ảnh: Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy (đứng giữa hàng trước) trao Bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể có thành tích tiêu biểu.

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cấp có sự chuyển biến tích cực về tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân và trong công việc; cán bộ đi cơ sở nhiều hơn; thái độ

Đồng chí Huỳnh Văn Giữ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thới Lai, cho biết: 3 năm qua, Huyện ủy Thới Lai đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho trên 98% cán bộ, đảng viên; 100% cán bộ, đảng viên đều đăng ký làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hầu hết bằng đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên đều gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; phấn đấu khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp...

Nhìn chung, 3 năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cấp có sự chuyển biến tích cực về tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân và trong công việc; cán bộ đi cơ sở nhiều hơn; thái độ

tiếp xúc, phục vụ nhân dân thể hiện sự tôn trọng; tác phong, đạo đức, lối sống, sự gương mẫu được thể hiện rõ nét...

Theo đồng chí Ngô Hồng Yến, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ, 3 năm qua, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc tổ chức quán triệt kịp thời, đầy đủ các chuyên đề về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; xây dựng chuẩn mực đạo đức để mỗi chi bộ và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký làm theo. Các tập thể và cá nhân đều gắn việc học tập và làm theo gương Bác với nêu cao trách nhiệm thực hiện NQTW4, thực hiện tốt Quy định những điều đảng viên không được làm, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp...

* NÊU CAO TINH THẦN “ĐẢNG VIÊN ĐI TRƯỚC”

Với sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, 3 năm qua, nhiều tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thể hiện rõ quyết tâm “làm theo” gương Bác, với nhiều việc làm thiết thực. Ở từng địa phương, đơn vị đều có những gương đảng viên tiêu biểu. Điển hình như PGS.TS Trần Văn Hậu, là một trong những tấm gương đảng viên tiêu biểu của Đảng bộ Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, thuộc Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ. Ba năm qua, cùng với thực hiện tốt công tác giảng dạy, ông đã thực hiện 12 đề tài nghiên cứu khoa học (5 đề tài đã nghiệm thu, 7 đề tài đang thực hiện), giúp nhiều nông hộ ứng dụng hiệu quả trong chăm sóc nhiều loại cây ăn trái, nâng cao thu nhập.

Ở các đảng bộ xã, phường, thị trấn có nhiều tập thể, đảng viên gương mẫu, tận tụy, được nhân dân quý mến. Điển hình như tập thể cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã Trường Long (huyện Phong Điền). Ba năm qua, các y, bác sĩ của trạm nỗ lực nâng cao năng lực chuyên môn, không ngừng rèn luyện, trau dồi y đức, nhã nhặn trong giao tiếp, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; bảo đảm phân công túc trực tại trạm 24/24 giờ để kịp thời cứu chữa cho bà con... Nhờ vậy, nhiều ca bệnh nguy hiểm đã được cứu chữa kịp thời... Hay như đơn vị Công an xã Trường Xuân B (huyện Thới Lai) là tập thể tiêu biểu liên tục 3 năm (2011-2013) được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen công nhận danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, được Thành ủy tuyên dương và Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen có thành tích tiêu biểu về 3 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dịp kỷ niệm 124 năm Ngày Sinh nhật Bác. Ba năm qua, các cán bộ, chiến sĩ công an xã tích cực tuần tra, canh gác, trấn áp tội phạm, kịp thời xử lý nhiều vụ việc trộm cắp, nhiều vụ ẩu đả, thanh toán nhau vì mâu thuẫn cá nhân... Đơn vị cũng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng mô hình “Đèn trước ngõ, mỡ trong nhà, cổng rào an ninh trật tự”; thành lập Đội mô tô xe khách phòng, chống tội phạm với 12 thành viên tham gia; mô hình tổ nhân dân tự quản tố giác tội phạm; phát động 100% hộ gia đình đăng ký không vi phạm pháp luật... Với nỗ lực đó, 3 năm qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững ổn định, xã được trên công nhận đạt “3 không” - không tội phạm, không ma túy, không mại dâm. Hoặc như tấm gương của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường An Phú (quận Ninh Kiều), luôn tận tụy hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng các chiến sĩ đã trấn áp và xử lý nhiều vụ việc trộm cắp, cướp giật tài sản của nhân dân.

Trong công tác cải cách hành chính cũng đã xuất hiện nhiều đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân. Điển hình như chị Lê Huyền Trang, đảng viên Chi bộ cơ quan phường Bình Thủy (quận Bình Thủy). Với nhiệm vụ tham mưu cho Thường trực UBND phường trong giải quyết các thủ tục hành chính trên lĩnh vực tư pháp - hộ tịch, 3

năm qua, chị Trang luôn làm việc với tinh thần hết việc chứ không hết giờ, tận tình hướng dẫn người dân trong làm thủ tục hành chính. Đặc biệt, chị luôn tranh thủ thời gian ngoài giờ xuống khu vực xác minh hồ sơ, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục cho nhân dân. Nhờ những tấm gương cán bộ, công chức tận tụy như chị Trang mà trong 3 năm qua, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn tại bộ phận một cửa các cấp của thành phố đạt cao. Theo thống kê của UBND thành phố, năm 2013 mô hình một cửa liên thông trong cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu thành phố đã tiếp nhận 3.702 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hạn 99,72%; mô hình một cửa liên thông lĩnh vực đất đai từ cấp xã lên cấp huyện tiếp nhận 8.784 hồ sơ đã giải quyết trước hạn và đúng hạn 98,9%; mô hình một cửa ứng dụng công nghệ thông tin cấp huyện đã tiếp nhận 107.339 hồ sơ, giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 99,9%...

Theo thống kê của Ban Tuyên giáo Thành ủy, 3 năm qua, toàn thành phố có hơn 3.000 lượt cá nhân được các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy và Thành ủy tuyên dương, khen thưởng có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác.

* GẮN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO VỚI KHẮC PHỤC KHUYẾT ĐIỂM

Thời gian qua, các cấp ủy đảng TP Cần Thơ đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương Bác với việc thực hiện NQTW4. Nhờ vậy, nhiều hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân đã từng bước được khắc phục, củng cố được niềm tin với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Theo đồng chí Trần Trường Trung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Điền, nhờ đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác gắn với thực hiện NQTW4, hoạt động của hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến tích cực, các cấp ủy đảng khắc phục khuyết điểm trong công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội..., nhiều cán bộ, đảng viên đã khắc phục được các khuyết điểm như: chưa tự giác tham gia học tập nghị quyết, nói không đi đôi với làm, chấp hành giờ giấc làm việc chưa nghiêm, uống rượu bia trong giờ nghỉ trưa và hoặc trong giờ làm việc... Nhiều cơ quan, ban, ngành huyện đã khắc phục được việc thực hiện công trình, dự án chậm, gây bức xúc trong nhân dân. Đến nay, nội bộ Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đoàn kết, dân chủ, cởi mở hơn...

Theo đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ô Môn, thời gian qua, Ban Thường vụ Quận ủy Ô Môn chỉ đạo các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên gắn việc học tập và làm theo gương Bác với thực hiện NQTW4. Nhờ vậy đến nay các cấp ủy đảng trong quận đã đề ra nhiều giải pháp hiệu quả trong việc lãnh đạo giúp dân giảm nghèo; giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp nội bộ, khiếu kiện vượt cấp tại Hội Cựu chiến binh phường Thới Hòa, vụ tranh chấp đất đai giữa cán bộ địa phương với người dân và các vụ việc tiêu cực, sai phạm gây bức xúc trong dư luận.

Cũng như nhiều đồng chí cấp ủy cơ sở, đồng chí Đoàn Văn Quân, Bí thư Đảng ủy phường Thốt Nốt (quận Thốt Nốt), khẳng định: Từ khi gắn việc học tập và làm theo tấm gương Bác với thực hiện NQTW4, đảng bộ có sự chuyển biến rõ rệt về nhiều mặt. Ví như trước đây, một vài ban chi ủy chi bộ khu vực mất đoàn kết nội bộ, Đảng ủy phường đã chỉ đạo Ban Chi ủy và đảng viên trong chi bộ đăng ký học tập và làm theo gương Bác phải gắn với sửa chữa khuyết điểm này. Qua đó, từng ban chi ủy đã thực hiện tốt việc công khai, dân chủ các mặt công tác; đảng viên trong các chi bộ đã nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình, thẳng thắn đấu tranh để xây dựng nội bộ. Nhờ vậy, đến nay, nội bộ các ban chi ủy đã thật sự đoàn kết, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ. Hay trước đây, một số

đảng ủy viên được phân công chỉ đạo khu vực chưa bám sát địa bàn, thậm chí có đồng chí 2-3 tháng không xuống khu vực, dẫn đến mọi bức xúc, phát sinh, vướng mắc từ khu vực không được tháo gỡ, giải quyết kịp thời. Đến nay, hầu hết đảng ủy viên đã khắc phục khuyết điểm này, nắm chắc tình hình khu vực, góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác, các phong trào.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện NQTW4 bước đầu đạt được những kết quả nhất định, phần lớn cấp ủy đảng, đảng viên đều có nỗ lực khắc phục khuyết điểm, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Qua 3 năm thực hiện, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh hàng năm luôn đạt trên 85%, trong đó có trên 20% đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; có trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 15% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Bài 3: Nở rộ nhiều việc “làm theo” thiết thực, hiệu quả